

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดยังมีทิศทางอ่อนค่าหลังเงินทุนไหลออก

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงท้ายตลาดวานนี้ แต่ดีลเลอร์คาดว่าเงินบาทในระยะสั้น ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้อีก จากแรงกดดันของกระแสเงินทุนไหลออก

\*แนวโน้มการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อเทียบกับยูโร ขณะที่นักลงทุนขายทำกำไรบางส่วนก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์

\*ภาวะซื้อขายซบเซาเมื่อคืนนี้ เนื่องจากตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปิดทำการ ขณะที่นักลงทุนไม่สนใจข้อมูลที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา เนื่องจากข้อมูลในช่วงหลัง บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวจัดในฤดูหนาว

\*ยูโรยังคงถูกกดดัน ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันที่ 5 มิ.ย. ซึ่งคาดว่าจะมีการดำเนินนโยบายบางอย่าง โดยนายอีฟส์ เมิร์ซ สมาชิกสภาบริหารอีซีบี กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า การประชุมในสัปดาห์หน้า อาจจะมีนโยบายต่างๆออกมา เพื่อจัดการกับอัตราเงินเฟ้อต่ำ และการขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่ในระดับต่ำ

\*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ที่แท้จริงประจำไตรมาส 1/57 หดตัวลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเป็นการหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

\*ขณะที่ กระทรวงแรงงานสหรัฐ เผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ลดลงเกินคาด 27,000 ราย สู่ 300,000 ราย

\*กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่น ในเดือนเม.ย. ลดลง 4.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 3.2% หลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) จาก 5% เป็น 8% เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา

\*อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) พื้นฐาน พุ่งขึ้นถึง 3.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี โดยติดตัวขึ้นมากที่สุด นับตั้งแต่เดือนก.พ.34 เนื่องจากการขึ้น VAT ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.734 บาท

\*09.19 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.79/81 จาก 32.77/79 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.78/82 จาก 32.77/79 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.56/58 จาก 101.79 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3603/05 จาก 1.3601 เมื่อวาน

"บาทช่วงนี้ยังน่าจะอ่อนค่าอยู่ จากเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกชัดเจน แรงขาย (ดอลลาร์) ก็มีมาบ้างจากฝั่ง exporters แต่ flows ซื้อมูล (ดอลลาร์) ยังมีมากกว่า" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ แต่ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อ ในระยะสั้น เนื่องจากกระแสเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ ของไทย

ส่วนการเข้าดูแลจากทางนั้น มีเข้ามาบ้างเป็นระยะ แต่เป็นเพียงการชะลอ ไม่ให้เงินบาทอ่อนค่าเร็วเกินไปเท่านั้น ไม่ถึงกับเข้ามาตั้งรับไว้ในระดับใดระดับหนึ่ง โดยมองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.85 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 32.70

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้